
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 2  ประจําป# 2558 
เม่ือวัน อังคาร  ที่  20 เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕8 

ณ  ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
--------------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม  ๑2  คน 

๑. นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น   ประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 
๒. นายอภิชาติ  วรรณการ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

  ๓. นายอุ(นเรือน  กิติ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๔. นายวุฒิกร  สถิตวนา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   
  ๕. นายหมอกวา  ปอโชโร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  ๖. นายสมเพชร  ตะบิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  ๗. นายชัยพร  ตากลม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
  8. นายจินดา  พงษวารินทร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  9.นายไชยพร  สมปอน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  10.นายนิคม  อุ(นใจละ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  11.นายวิเชียร  จันตาบุญ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
  12. นางรัตนา  กันทายวง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒/เลขานุการสภาฯ 
 
ผู�เข�าร5วมประชุม          คน 

  
  1. นายพันศักด์ิ  แก!วสุดใจ  นายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 

2. นายประวิช  คมขํา   รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
3. นายจตุรพร   ปAนตาอินทร  รองนายกเทศมนตรีตําบลบ!านแปะ 
4. นายชยพล   เสนาธรรม  ปลัดเทศบาลตําบลบ!านแปะ 
5. นายโอฬาร  อ(องฬะ   ตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
6. นายธณวรรธณ พรหมมา  หัวหน!าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางเจนจิรา  วรินทร   นักบริหารงานท่ัวไป 
8. นายวิทยา  สุดสายอึก  เจ!าหน!าท่ีบุคลากร 
9. น.ส.สร!อยฟJา  แสงพารา  เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
10.น.ส.นันทนภัทร วงคคํา   เจ!าพนักงานธุรการ 
11.น.ส.ธัญณัฐรดา อ!วนดี   หัวหน!าฝMายพัฒนาชุมชน 
12.น.ส.ระวิวรรณ อ่ิมใจ   นักวิชาการพัสดุ 
13.นายชยพล  สุเมธา   ผู!ช(วยเจ!าหน!าท่ีธุรการ 
14.น.ส.พิมพปวีณ เบญจวรรณ  นักวิชาการคลัง 
15.นายกิตติพงษ จันทรตาบุญ  ผู!อํานวยการกองคลัง 
16.นางเกศริน  ปAนตาอินทร  ผู!ช(วยนักวิชาการคลัง 
17.น.ส.สิวากร  อินตาลา   คนงานท่ัวไป 
18.นายประยูร  จินาจันทร  ผู!อํานวยการกองช(าง 
19.นายวิโรจน  อ่ิมใจ   หัวหน!าฝMายการโยธา 
20.นายอดุลย  ตาคํามูล   นายช(างสํารวจ 
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21.นายกฤษดากรณ    วรินทร   ผู!ช(วยช(างไฟฟJา 
22.น.ส.วรัญญา  มงคลเจริญพร  คนงานท่ัวไป 
23.นายยุทธนา  กันทาดง   ผู!ช(วยนักพัฒนาชุมชน 
24.น.ส.กัญญา  บุญมาทอง  คนงานท่ัวไป 
25.นางอํานวย  กันทะทิพย  คนงานท่ัวไป 
26.น.ส.พอฤทัย  มูทา   คนงานท่ัวไป 
27.น.ส.วรัญญา  บุญมาปะ  คนงานท่ัวไป 
28.น.ส.เขมิกา  พิเชฐกุลสัมพันธ  คนงานท่ัวไป 
29.นายเสกสรร  อินตPะ   นักวิชาการจัดเก็บรายได! 
30.น.ส.ศุจีนันทน บุญธรรม  ผู!ช(วยเจ!าหน!าท่ีธุรการกองคลัง 
31.นายยงยุทธ  อูปแปง   พนักงานดับเพลิง 
32.นายธิติวุฒ ิ  แก!วกRองมา  พนักงานดับเพลิง 
33.นายศักสิทธ  ใจวรรณ   คนสวน 
34.นายนิรันดร  นันตPะเล   พนักงานสูบน้ํา 
35.นายนัครินทร  จาเรือน   คนงานท่ัวไป 
36.นายผดุ(ง  ภู(นพคุณ   เจ!าหน!าท่ีบริหารงานช(าง 
37.นางจินตนา  อ่ิมใจ   นักวิชาการศึกษา 
38.นายวีระพันธ  มาต๋ัน   คนงานท่ัวไป    

 39.นายอุดม  ตะบิ   ตัวแทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
 
   
  
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

�

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.30 น. 
 

นางรัตนา  กันทายวง 
เลขานุการสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม บัดนี้ ถึงเวลากําหนดการประชุมแล!ว ได!ตรวจสอบผู!มาประชุม มีทั้งหมด
จํานวน 12 ท(าน ถือว(าครบองคประชุม สําหรับการประชุมวันนี้เปVนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
คร้ังที่ 2 ประจําปW 2558  ตรงกับวันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2558 ก(อนที่จะเข!าสู(วาระการประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ ขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย ถ!าหากมี
สมาชิกสภาฯ ท(านใดนับถือศาสนาอ่ืนก็ให!ทําตามศาสนาที่นับถือได!เลยค(ะ และขอเรียนเชิญท(าน
ประวิช  คมขํา  รองนายกเทศมนตรีฯ ได!นํากล(าวสวดมนต เพื่อความเปVนสิริมงคลแก(ผู!เข!าร(วมประชุม 
ทุกท(านค(ะ 

 -  การประชุมคร้ังนี้เปVนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจําปW ๒๕๕8 ณ ห!องประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ ขณะนี้เวลา 09.30 น. ลําดับต(อไปขอเรียนเชิญท(านประธานสภาฯ ได!
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญค(ะ  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายผู!เข!าร(วมประชุม และขอเปAดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจําปW 
๒๕๕8 วันนี้มีเร่ืองแจ!งให!ทราบ ดังนี ้

 - เนื่องด!วยเทศบาลตําบลบ!านแปะได!ดําเนินการจัดซ้ือผ!าห(มกันหนาวเพื่อเปVนการบรรเทาความ
เดือดร!อนให!แก(ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลบ!านแปะ จํานวน 2,000 ผืน และจะ
ดําเนินการแจกจ(ายให!กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ!านแปะตามความประสงคที่ทาง
ผู!นําหมู(บ!านได!แจ!งรายละเอียดมายังเทศบาลตําบลบ!านแปะ กําหนดวันที่จะแจกจ(ายให!แต(ละ
หมู(บ!านจะแจ!งให!กับสมาชิกสภาฯ ทราบอีกคร้ัง และขอประชาสัมพันธให!สมาชิกสภาฯ ทุกท(าน  
เข!าร(วมด!วยทุกคร้ัง 

 - เนื่องด!วยช(วงนี้เทศบาลตําบลบ!านแปะ ได!ลงพื้นที่ทุกหมู(บ!าน เพื่อทําการประชาคมแผนพัฒนา
สามปW (2559-2561) เพื่อเปVนการเตรียมความพร!อมสําหรับข!อมูลในการจัดทําเทศบัญญัติใน
ปWงบประมาณถัดไป จึงขอความร(วมมือมายังสมาชิกสภาฯ ทุกท(านได!รับทราบและเข!าร(วมประชุม
ประชาคมในพื้นที่รับผิดชอบของท(านด!วยครับ 

 - เทศบาลตําบลบ!านแปะได!ดําเนินการสอบแข(งขันเพื่อบรรจุครูผู!ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ตําบลบ!านแปะ และได!ประกาศผลสอบเปVนที่ เรียบร!อยแล!ว ซ่ึงมีผู!ช(วยครูผู!ดูแลเด็กได!บรรจุเปVน
ข!าราชการ จํานวน 4 ราย ประกอบด!วย นางกันยารัตน แก!วสุดใจ ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านห!วย
ทราย,นางอําภา  ทองแจ!น ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านปMากล!วย, นางสาวพวงเพชร  มาทาเม ประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านอมติง  และนางจันทรสม  จันทรแก!วติ๊บ  ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ!านแม(จร  
จึงแจ!งให!ที่ประชุมได!รับทราบและขอแสดงความยินดีกับข!าราชการที่บรรจุใหม(ในคร้ังนี้ด!วย  

 -วันนี้มีเจ!าหน!าที่จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เข!าร(วมประชุมในคร้ังนี้เพื่อชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย(างมีส(วนร(วม ขอเชิญครับ 

นายอุดม   ตะบิ 
 

 

- กล(าวทักทายผู!เข!าร(วมประชุม กระผมตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ซ่ึงเปVน
บุคคลในท!องถ่ินเทศบาลตําบลบ!านแปะ และรับทราบป]ญหาเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมมาโดยตลอด  และวันนี้มีตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ซ่ึงเปVนผู!ดูแล
และรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรงจะมาอธิบายและทําความเข!าใจกับที่ประชุมสภาฯ ว(าทําไมจึงต!องมีการ
จัดทําเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย(างมีส(วนร(วม ขอเชิญครับ 

นายโอฬาร  อ(องฬะ - กล(าวทักทายผู!เข!าร(วมประชุม กระผมตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)  สืบเนื่อง
จากวิกฤติป]ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมในป]จจุบันมีแนวโน!มรุนแรงมากข้ึนเกินกว(า
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ความสามารถของฝMายใดฝMายหนึ่งจะแก!ป]ญหาโดยลังได!  ซ่ึงแนวทางการแก!ป]ญหาที่แยกส(วนตาม
อํานาจหน!าที่ของหน(วยงานในแบบเดิมไม(สามารถจัดการป]ญหาได!  อีกทั้งขาดการมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการกําหนดทิศทางรูปแบบการแก!ไขป]ญหาอย(างจริงจังขาดโอกาสในการปรับประยุกตกฎ
จารีตมาเปVนกฎระเบียบที่ ถูกต!องตามกฎหมาย  และตามความนัยมาตรา 66 และ 67 แห(ง
รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 16 (24)(25) แห(งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก(องคกรปกครองส(วนท!องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 50 
(7)(8)(9)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. องคกรปกครองส(วนท!องถ่ิน เปVนหน(วยงานในระดับท!องถ่ิน
ซ่ึงมีสถานะเปVนนิติบุคคลและมีอํานาจหน!าที่ด!านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมตาม
กฎหมายหลายฉบับ จึงมีบทบาทสําคัญในการคุ!มครองสิทธิชุมชนโดยการมีส(วนร(วมของชุมชนท!องถ่ิน 
มีอํานาจหน!าที่จัดการ บํารุงรักษา และใช!ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม ฉะนั้น 
หากองคกรมีความเข!มแข็ง ในฐานะที่เปVนหน(วยงานซ่ึงมีความใกล!ชิดและสามารถเข!าใจสภาพป]ญหา
ของพื้นที่ได!มากกว(าหน(วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  ย(อมมีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และคุ!มครองสิทธิชุมชนและต!องอาศัยความร(วมมือระหว(างองคกรปกครองส(วนท!องถ่ินการอนุรักษ 
บํารุงรักษา และใช!ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมีปรากฏให!เห็นในวงกว!างข้ึนเร่ือย ๆ  โดยเฉพาะ
อย(างยิ่งในกรณีของการจัดการทรัพยากรปMาไม!และการจัดการทรัพยากร  เพื่อการรับรองความม่ันคง
ในการใช!ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยนอกจากการจัดการทรัพยากรปMาชุมชนและ
ทรัพยากรแหล(งน้ําแล!ว  การออกกฎหมายท!องถ่ินด!านการจัดการที่ดินยังสามารถกําหนดกรอบการใช!
ที่ดินในเขตปMา หรือระบบเกษตรที่ส(งเสริมให!มีการเพาะปลูกอย(างต(อเนื่อง ยั่งยืน รักษาไม(ทําลาย
สิ่งแวดล!อม และสร!างคุณภาชีวิตที่ดีของประชาชน  รวมทั้งร(วมกันปJองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ปMา 
เพื่อให!บังเกิดผลอย(างเปVนรูปธรรม ประสานการนํากฎทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ของชนเผ(าใน
การอนุรักษปMาแบบพื้นบ!าน และการประสานกฎทางสังคมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม ซ่ึงประกอบด!วย กฎ เครือข(ายลุ(มน้ํา กฎ ระเบียบ ของหมู(บ!าน บูรณาการให!เปVนกฎหมาย
ท!องถ่ิน หรือ เทศบัญญัติฯ ท!องถ่ิน  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

ตามที่ทางเจ!าหน!าที่ได!ชี้แจงรายละเอียดดังกล(าวฯ ข!างต!น  มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายหรือไม( 
ขอเชิญครับ 

นายสมเพชร  ตะบิ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

-กล(าวทักทายที่ประชุม ผมเห็นด!วยกับข!อความที่กล(าวข!างต!น ที่เทศบาลตําบลบ!านแปะจะตราเปVนร(าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ ว(าด!วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย(างมี
ส(วนร(วม  

 ที่ประชุมอภิปรายอย(างกว!างขวาง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯท(านใดมีข!อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม(  ถ!าไม(มีขอให!ที่ประชุมพิจารณารับรองการยกร(าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ ว(าด!วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมอย(างมี
ส(วนร(วม จึงขอมติที่ประชุมโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรองการยกร5างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว5าด�วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย5างมีส5วนร5วม 
                      โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ         12    เสียง  
                                                 ไม5เห็นชอบ        -     เสียง 
                                                 งดออกเสียง       -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป# 2558  
เม่ือวันที่  6 เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕8 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญ สท.นิคม  อุ(นใจละ ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างรายงานการประชุมสภาฯ ได!
รายงานการตรวจรายงานประชุมในคร้ังที่แล!ว ขอเชิญครับ 



 

 

�

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญตรวจร(างบันทึกการประชุมฯ ได!
ดําเนินการตรวจร(างบันทึกรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 15 มกราคม ๒๕๕8  ที่ผ(านมา รายละเอียด
โดยทั่วไปไม(มีการแก!ไขในส(วนเนื้อหาสําคัญมีเพียงคําตก คําผิดเล็กๆ น!อยๆ  ซ่ึงได!แจ!งให!เจ!าหน!าที่
งานกิจการสภาฯ แก!ไขแล!ว เนื้อหาในส(วนสําคัญครบถ!วน ขอขอบคุณครับ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯท(านใดมีข!อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม(  ถ!าไม(มีขอให!ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  เม่ือวันที่  6  มกราคม  ๒๕๕8  ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล!ว จึงขอมติที่
ประชุมโดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เม่ือวันที่  6  เดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ         12    เสียง  
                                                       ไม5เห็นชอบ        -     เสียง 
                                                       งดออกเสียง       -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองการพิจารณาร5างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป?น
อันตรายต5อสุขภาพ พ.ศ.2557 (วาระที่ 2) 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ขอเชิญคุณอุ(นเรือน  กิติ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.2557 (วาระที่ 2) 
กล(าวรายงานผลการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ 

นายวุฒิกร  สถิตวนา    
เลขานุการแปรญัตติ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ในนามคณะกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง 
การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.2557 (วาระที่ 2)  ขอรายงานผลการพิจารณา         
คําแปรญัตติต(อที่ประชุมสภาให!ทราบ ดังต(อไปนี้  

 -  ตามที่สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะได!คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 7 คน ในการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เม่ือวันที่ 6  มกราคม  2558 คณะกรรมการได!ประชุม คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 
6 มกราคม 2558 ที่ประชุมได!มีการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงได!คัดเลือกให!นายอุ(น
เรือน  กิติ  เปVนประธานฯ และกระผมนายวุฒิกร  สถิตวนา เปVนเลขานุการฯ  พร!อมทั้งได!กําหนดวัน
ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติ ในที่ 14  มกราคม 2558  และการประชุม คร้ังที่ 2 คณะกรรมการฯ 
ได!มารอรับคําแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ เม่ือวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558 ตามกําหนดแล!ว ปรากฏ
ว(าเม่ือถึงเวลา 09.30 น. ไม(มีสมาชิกฯ ท(านใดยื่นเสนอคําแปรญัตติ จึงไม(มีการพิจารณาคําแปรญัตติ
แต(อย(างใด  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติยืนยันตามร(างเทศบัญญัติฯ  ฉบับเดิม ด!วยคะแนนเปVนเอกฉันท 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได!กล(าวรายงานต(อที่ประชุมทราบแล!ว เม่ือไม(มีสมาชิกท(านใดเสนอ      
คําแปรญัตติ และมีมติยืนยันตามร(างเทศบัญญัติฯ เดิม  ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณารับรอง           
ร(างเทศบัญญัติฯ ตามที่เสนอเดิม ขอให!ยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองและเห็นชอบผลการพิจารณาคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ร5าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป?นอันตรายต5อสุขภาพ พ.ศ.2557 
(วาระที่ 2)  โดยมีคะแนนเสียง    เห็นชอบ       ๑2     เสียง   
                                       ไม5เห็นชอบ      -      เสียง 
                                       งดออกเสียง     -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองการพิจารณาร5างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป?น
อันตรายต5อสุขภาพ พ.ศ.2557 (วาระที่ 3) 
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นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 
 

-  การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อ
สุขภาพ พ.ศ.2557  ได!ผ(านวาระที่ 2 เปVนที่เรียบร!อยแล!ว ต(อไปขอที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบในวาระที่ 3  ขอให!ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให!ตราเปVนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปVนอันตรายต(อสุขภาพ พ.ศ.2557 หรือไม(ขอให!ยกมือครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ตราเป?นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การควบคุมกิจการ    
ที่เป?นอันตรายต5อสุขภาพ พ.ศ.2557  
                โดยมีคะแนนเสียง   เห็นชอบ       ๑2     เสียง   
                                      ไม5เห็นชอบ       -      เสียง 
                                      งดออกเสียง      -      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองการพิจารณาร5างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2555 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง การพิจารณาร(างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ!านแปะ เร่ือง 
การจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2558 ตาม
รายละเอียดที่แจ!งให!กับสมาชิกสภาฯ เรียบร!อยแล!ว มีสมาชิกสภาฯท(านใดจะอภิปรายหรือไม( ขอ
เชิญครับ 

นายชยพล  เสนาธรรม 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ขออนุญาตท(านประธานสภาฯ ครับ การเสนอร(างเทศบัญญัตินี้ ต!องดําเนินการให!เปVนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยข!อบังคับการประชุมสภาท!องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก!ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข!อ ๔๕ ญัตติร(างข!อบัญญัติที่ประชุมสภาท!องถ่ินต!องพิจารณาเปVนสามวาระ 
แต(ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให!พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได! ในการพิจารณาสามวาระรวด  
ผู!บริหารท!องถ่ินหรือสมาชิกสภาท!องถ่ินจํานวนไม(น!อยกว(าหนึ่งในสามของจํานวนผู!ที่อยู(ในที่ประชุม 
จะเปVนผู!เสนอก็ได! ข้ึนอยู(กับมติที่ประชุมของสภาเทศบาลฯ และเม่ือที่ประชุมสภาท!องถ่ินอนุมัติให!
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล!ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให!ที่ประชุมสภาท!องถ่ินเปVนการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให!ประธานที่ประชุมเปVนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท(านประธานสภา
ดําเนินการตามลําดับต(อไปครับ 

ที่ประชุม -  ที่ประชุมได�อภิปรายกันอย5างกว�างขวาง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ก(อนจะมีมติรับหลักการตามร(างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 
แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ขอให!ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาว(าจะพิจารณาเปVนสามวาระรวด
หรือไม( ขอให!สมาชิกเสนอในที่ประชุมครับ 

นายชัยพร  ตากลม   
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- ขอเสนอให!มีการพิจารณาเปVนสามวาระรวดครับ 

นายวิเชียร  จันตาบุญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- ผมเห็นด!วยกับท(านชยัพร  ตากลมครับ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีผู!เสนอให!พิจารณาเปVนสามวาระรวด ขอผู!รับรอง 2 ท(านครับ มี ท(านสมเพชร  ตะบิ  กับท(าน      
อุ(นเรือน  กิติ เปVนผู!รับรอง มีท(านใดจะเสนอเปVนอย(างอ่ืนหรือไม(ครับ ถ!าไม(มี ผมขอมติที่ประชุม
พิจารณาเปVนสามวาระรวด ขอให!ที่ประชุมฯ ยกมือครับ 



 

 

�

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�พิจารณาเป?นสามวาระรวดและสมาชิกสภาฯ เป?นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา    โดยมีคะแนนเสียง      เห็นชอบ        ๑2    เสียง 
                                                ไม5เห็นชอบ       -     เสียง 
                                                งดออกเสียง      -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  สมาชิกฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมรับหลักการแห(งร(าง
เทศบัญญัติตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 ในวาระที่ 1 โดยขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห5งร5างเทศบัญญัติ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ในวาระที่ 1 
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ       ๑2    เสียง 
                                               ไม5เห็นชอบ      -      เสียง 
                                               งดออกเสียง     -      เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  หากที่ประชุมไม(มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล!ว  ผมขอถามที่ประชุมฯ ว(าท(านใดเห็นชอบร(างเทศ
บัญญัติตําบลบ!านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 แก!ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2558 ในวาระที่ ๒  ตามที่เสนอมานี้ ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนยันร5างเทศบัญญัติตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2555 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ในวาระที่ ๒   
                โดยมีคะแนนเสียง         เห็นชอบ        ๑2    เสียง 
                                           ไม5เห็นชอบ       -     เสียง 
                                           งดออกเสียง      -     เสียง 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

-  ต(อไป ในวาระที่ ๓ จะไม(มีการอภิปราย ถ!าเห็นสมควรให!ตราเปVนเทศบัญญัติฯ ตามที่เสนอมานี้ 
ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุม มติเห็นชอบให�ตราเป?นเทศบัญญัติตําบลบ�านแปะ เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2555  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558                    
                โดยมีคะแนนเสียง       เห็นชอบ        ๑2    เสียง 
                                            ไม5เห็นชอบ      -      เสียง 
                                            งดออกเสียง     -      เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เร่ิมประชุมต5อเวลา   13.00  น. 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห5งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม5นํ้าปJง 
บริเวณบ�านข5วงเปาใต� หมู5ที่ 6 ตําบลบ�านแปะ ราย บริษัทเชียงใหม5ผลิตภัณฑM หิน ทราย จํากัด 
โดยนางสาวกุลรดา  ปNนทะโย  

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เร่ือง การพิจารณาขออนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านข(วงเปาใต! หมู(ที่ 6 ราย บริษัทเชียงใหม(ผลิตภัณฑ หิน ทราย จํากัด  
ขอเชิญท(านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 



 

 

�

นายพันธศักดิ์ แก!วสุดใจ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ผมขอเสนอ เร่ือง  การพิจารณาให!ความเห็นชอบ กรณี บริษัท เชียงใหม(
ผลิตภัณฑ หิน ทราย จํากัด โดย นางสาวกุลรดา  ป]นทะโย  ยื่นขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ 
แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านข(วงเปาใต! หมู(ที่ 6 ตําบลบ!านแปะ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม( 

 เหตุผล  
       สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม( สาขาจอมทอง ส(งสําเนาคําขออนุญาตดูดทรายราย บริษัท 
เชียงใหม( ผลิตภัณฑ หิน ทราย จํากัด พร!อมรูปแผนที่มาเพื่อให!เทศบาลตรวจสอบว(า การขออนุญาต
ดูดทรายในบริเวณดังกล(าว  มีผลกระทบทําให!ราษฎรได!รับความเดือดร!อนเสียหายหรือไม(ประการใด 
และพิจารณาให!ความเห็นชอบในฐานะผู!ปกครองท!องที่  ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วย
การอนุญาตให!ดูดทราย  พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓  

 ความจําเป?น  
         เพื่อพิจารณาตรวจสอบว(าการขออนุญาตดูดทรายในบริเวณดังกล(าว ตามความในมาตรา 9 
แห(งประมวลกฎหมายที่ดิน  ราย บริษัท เชียงใหม( ผลิตภัณฑ หิน ทราย จํากัด และเพื่อเปVนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด!วยการอนุญาตให!ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ ข!อ ๑๓ จึงเสนอ
สภาเทศบาลตําบลบ!านแปะพิจารณาอนุมัติต(อไป 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ท(านนายกฯ ได!ชี้แจงเก่ียวกับการพิจารณาให!ความเห็นชอบดูดทรายตามมาตรา 9 แห(ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านข(วงเปาใต! หมู(ที่ 6 ราย บริษัท เชียงใหม( ผลิตภัณฑ 
หิน ทราย จํากัด มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ขอเชิญครับ   

นายนิคม  อุ(นใจละ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม ตามที่ท(านนายกเทศมนตรีฯ ได!กล(าวข!างต!นกระผมเห็นด!วยกับการ       
ดูดทราย เนื่องจากเปVนพื้นที่ทําเกษตรกรรมและต!องอาศัยน้ําจากแม(น้ําปAงเพื่อใช!หล(อเลี้ยงพืชผล
ทางการเกษตรมานานหลายปW แต(ป]จจุบันได!ประสบป]ญหาการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําด!วย
สาเหตุมาจากแม(น้ําปAงมีสภาพที่ตื้นเขิน จึงทําให!น้ําเปลี่ยนทิศทางการไหล อีกทั้งตะกอน กรวด หิน 
ทราย เกิดการทับถมตื้นเขิน การระบายน้ํา และป]ญหาภัยแล!งในฤดูแล!งที่ผ(านมาทําให!เกษตรกรที่
ทําเกษตรกรรมบริเวณฝ]dงแม(น้ําปAง ในเขตพื้นที่ดังกล(าวได!รับความเดือดร!อน ไม(มีน้ําใช!ในการเกษตร 
ส(งผลให!พืชผลทางการเกษตรได!รับความเสียหายเปVนอย(างมาก แต(ขอความร(วมมือผู!ประกอบการ
ช(วยดูแลรักษาเร่ืองป]ญหาที่อาจจะตามมา เช(น ฝุMนละออง ฯลฯ ขอบคุณครับ 

นายจินดา  พงษวารินทร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

- กล(าวทักทายที่ประชุม เห็นด!วยกับความคิดเห็นข!างต!น เพราะพื้นที่หมู(บ!านดังกล(าวเปVนพื้นที่
เกษตรกรรม และป]ญหาฝุMนละอองที่อาจตามมาขอความร(วมมือผู!ประกอบการช(วยฉีดน้ํา ตาม
บริเวณถนนและข!างทางด!วยทุกคร้ัง ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - ที่ประชุมได!อภิปรายกันอย(างกว!างขวางแล!ว 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯ ท(านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม( ถ!าไม(มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให!ความ
เห็นชอบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา 9 แห(งประมวลกฎหมายที่ดินในแม(น้ําปAง บริเวณบ!านข(วงเปาใต! 
หมู(ที่ 6 ตําบลบ!านแปะ ราย บริษัท เชียงใหม( ผลิตภัณฑ หิน ทราย จํากัด ขอให!ยกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให� บริษัท เชียงใหม5 ผลิตภัณฑM หิน ทราย จํากัด  โดย นางสาวกุลรดา  
ปNนทะโย ดําเนินการดูดทรายตามมาตรา 9 แห5งประมวลกฎหมายที่ดินและตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว5าด�วยการอนุญาตให�ดูดทราย พ.ศ.2546 หมวด 2 ข�อ13 ในบริเวณ
แม5นํ้าปJง หมู5ที่ 6 และให�ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข�องโดยเคร5งครัด โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล�อม  โดยมีคะแนนเสียง   เห็นชอบ       12     เสียง 

                                  ไม5เห็นชอบ        -       เสียง 
                                         งดออกเสียง       -        เสียง 



 

 

	

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายจตุรพร ปAนตาอินทร 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- กล(าวทักทายที่ประชุม แจ!งประชาสัมพันธการกําหนดจัดการแข(งขันกีฬาท!องถ่ินสัมพันธ ประจําปW
งบประมาณ 2558  ซ่ึงปWนี้องคการบริหารส(วนตําบลข(วงเปาจะได!เปVนเจ!าภาพในการจัดการแข(งขัน  
และภายในงานมีการแข(งขันกีฬามากมาย อาทิเช(น ฟุตบอล วอลเล(ยบอล เปตอง และตะกร!อ และได!ส(ง
สูจิบัตรการแข(งขันกีฬาให!กับแต(ละองคกรปกครองส(วนท!องถ่ินทราบแล!ว ซ่ึงจะเร่ิมแข(งขันกีฬา ตั้งแต(
วันที่ 27 มกราคม 2558 เปVนต!นไป ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จึงแจ!งให!ที่ประชุมได!รับทราบและ
เข!าร(วมการแข(งขันในคร้ังนี้ด!วย   

 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2558 ได!เปVนตัวแทนท(านนายกฯ เข!าร(วมประชุมเตรียมความพร!อมการ
ปJองกันและแก!ไขป]ญหาหมอกควัน ไฟปMาในพื้นที่อําเภอจอมทอง และนายอําเภอจอมทองได!มอบ
นโยบายให!ทั้งอําเภอจอมทองดําเนินการ Kick Off (การชิงเผา) ตามโครงการแก!ไขป]ญหาหมอก
ควันไฟปMา ในวันที่  27 มกราคม 2557 ทั่วทั้งอําเภอจอมทอง จึงแจ!งให!ที่ประชุมได!รับทราบโดย
ทั่วกัน  

ที่ประชุม รับทราบ 

นายอนุวัชรพงศ  ใจชมช่ืน 
ประธานสภาฯ 

- หลังจากที่ประชุมได!หารือกันมาเปVนเวลาพอสมควรแล!ว ถ!าไม(มีผู!ใดอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ทุกท(านที่เสียสละเวลามาร(วมประชุมในวันนี้ ผมขอปAดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ         
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2  ประจําปW 2558   ณ   บัดนี้ครับ 

ปJดการประชุม  เวลา  15.30  น. 

 

   
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                        ผู!ทาน 

            (นางเจนจิรา     วรินทร) 
              นักบริหารงานทั่วไป 

 

(ลงชื่อ)                        ผู!ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางรัตนา   กันทายวง) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ!านแปะ 

 

(ลงชื่อ)                        ผู!ถอดเทป/ผู!พิมพรายงานการประชุม       
          (นางสาวสร!อยฟJา  แสงพารา) 
           เจ!าหน!าที่บริหารงานทั่วไป 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบแล�ว 

เม่ือวันที่          เดือน                        พ.ศ.๒๕๕8 
 

 (ลงชื่อ)              ประธานกรรมการ 
               (นายนิคม    อุ(นใจละ) 
 

 (ลงชื่อ)             กรรมการ 
   (นายไชยพร   สมปอน) 
 

 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
              (นายวิเชียร   จันตาบุญ) 
 

(ลงชื่อ)       เลขานุการฯ 
               (นายสมเพชร   ตะบิ) 
 
   
 

สภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    เม่ือวันที่         เดือน                        พ.ศ.2558 

 

   (ลงชื่อ)              ประธานสภาฯ 
             (นายอนุวัชรพงศ   ใจชมชื่น) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


